



## ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์

ประธานกรรมการ

### ประสบการณ์ทำงาน

ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงษ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการของสำนักงานกรุงเทพฯ และดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมายสถาบันการเงิน (Head of Financial Services Division) และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายภาษี (Head of Tax Practice Group) ของสำนักงานกรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงษ์ได้เริ่มงานเป็นที่ปรึกษากฎหมายด้านภาษีและการค้าการลงทุนทั่วไป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีที่ทำงานในประเทศไทยและช่วงเวลาที่ทำงานกับสำนักงานเบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี สำนักงานสิงคโปร์ ทำให้ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงษ์มีความรู้ความชำนาญอย่างกว้างขวางในกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน ตลาดทุน การควบรวมกิจการ การวางแผนภาษีและเป็นผู้มีประสบการณ์ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้และกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีความชำนาญและได้เป็นผู้ริเริ่มการให้คำปรึกษาในด้านการวางแผนทางกฎหมายและภาษีของธุรกิจของครอบครัวไทยมาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงษ์ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (28 พฤษภาคม 2557 - 28 พฤษภาคม 2561 และ 5 สิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบัน) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (เจ้าของโครงการ Siam Discovery, Siam Center ซึ่งเป็นเจ้าของร่วมในโครงการ Siam Paragon, Paradise Park และ ICON SIAM) (เดือน สิงหาคม 2542 ถึงปัจจุบัน) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท พศกษาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (เดือนพฤษภาคม 2562 ถึงปัจจุบัน) และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและคณะกรรมการอำนวยการของ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบัน)

ปัจจุบัน ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงษ์ได้รับแต่งตั้งโดยรัฐบาลให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย และกรรมการคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน (คปก.) ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากรของ คปก. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน

### ความเชี่ยวชาญ

กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน  
ด้านตลาดทุน การซื้อควบรวมกิจการ  
การปรับโครงสร้างกิจการ กองทุนส่วนบุคคล  
การวางแผนภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจ  
ครอบครัว

### ความสามารถทางภาษา

ไทย  
อังกฤษ

บริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด  
990 อาคารอับดุลราอิม ชั้น 5, 10 และชั้น 21 ถึง 25  
ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพฯ 10500

ยุติธรรมแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และปัจจุบันยังคงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบสภาพการการค้าแห่งประเทศไทย

ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงษ์เป็นผู้มีบทบาทอย่างโดดเด่นในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพกฎหมายธุรกิจในประเทศไทย โดยได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์พิเศษสาขาวิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 และเคยดำรงตำแหน่งเกี่ยวกับทางราชการและวิสาหกิจหลายแห่ง เช่น เคยได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2557 - 6 กันยายน 2558) และเคยเป็นกรรมการอิสระของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ปี 2542)

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ยังเป็นอาจารย์พิเศษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์ สถาบันกรรมการไทย สภานายความแห่งประเทศไทย สถาบันพระปกเกล้า วิทยาลัยตลาดทุน สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สถาบันวิทยาการการค้า

## รางวัล เกียรติคุณและงานเขียน

ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงษ์เป็นนักกฎหมายผู้เดียวในประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องจาก Chambers Asia Pacific ให้เป็น Senior Statesmen ใน 4 สาขา คือ ตลาดทุน ภาษี การควบรวมกิจการ และการปรับโครงสร้าง ในปี 2557 - 2562 โดยเป็นบุคคลคนเดียวในประเทศไทยที่ได้รับเกียรติคุณระดับนี้ อีกทั้งเป็นนักกฎหมายไทยคนแรกที่ได้รับยกย่องจากวารสาร Euromoney Publication ให้เป็นนักกฎหมายชั้นนำด้านการปรับโครงสร้างหนี้และล้มละลายระดับโลก (World's Leading Restructuring and Insolvency Lawyer) เมื่อปี 2543 และได้รับการเชิดชูให้เป็นนักกฎหมายชั้นนำในประเทศไทยด้านภาษี การปรับโครงสร้างหนี้ การเงินและการธนาคาร และการควบรวมกิจการจากสิ่งพิมพ์สถาบันต่างประเทศ เช่น IFLR 1000, Legal 500 Asia Pacific, Chambers Global, Chambers Asia Pacific, Practical Law Company ของประเทศอังกฤษ ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งได้รับรางวัลเอกสารวิชาการส่วนบุคคลจากสถาบันพระปกเกล้า เมื่อปี พ.ศ. 2548 และได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าปีซีซีดีเด่น พ.ศ. 2552 รางวัลอริย์เสมอประสาธ ของสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นิสิตเก่านิติศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2555 ของสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นนักเรียนเก่าดีเด่นของโรงเรียนเบญจมราชูทิศปราจีนบุรี พ.ศ. 2559

ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงษ์ มีงานเขียนและผลงานทางวิชาการที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย หลายฉบับ ในกฎหมายหลายสาขา กล่าวคือ ด้านภาษี การวางแผนภาษี การควบรวมกิจการและธุรกิจครอบครัว ซึ่งตีพิมพ์โดยหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน